



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๓๐๔. ๓๐๕. ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๑๓

ที่ กษ ๑๑๐๒/ ๖๕๖๕ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง สำรวจความประสงค์ของข้าราชการที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)

เรียน รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ - ๒ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ - ๒๐ และสหกรณ์จังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) ที่ว่างจำนวน ๔ ตำแหน่ง รายละเอียดตามตารางแนบท้าย จึงสำรวจข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ที่มีความประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. สำรวจข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ในสังกัดของท่านที่ประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) ที่ว่างตามตารางแนบท้ายหนังสือนี้

๒. แจ้งให้ข้าราชการผู้นั้นจัดทำแบบแจ้งความประสงค์ขอย้าย พร้อมเขียนแบบเสนอวิสัยทัศน์ของการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ประสงค์ขอย้าย และอธิบายถึงเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการจะบรรลุ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 (ผู้ยื่นความประสงค์ ๑ ราย สามารถเสนอได้ไม่เกิน ๒ ตำแหน่ง)

๓. ส่งเอกสารตามข้อ ๒. ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ กองการเจ้าหน้าที่จะรวบรวมเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพิจารณา โดยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางลงรับเข้าระบบเป็นวันสมัคร เอกสารที่จัดส่งภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <https://personnel.office.cpd.go.th/>  
หัวข้อ : ข้าราชการประเมินบุคคล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครบุคคลที่มีความประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘  
 แบบทำหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๒/ ๖๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับ	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง	ระดับ	ตำแหน่งทาง การบริหาร	สังกัด	
					กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์/นิคม	สำนัก/กอง/สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
๑	๕๐๑	นักวิชาการสหกรณ์	ชำนาญการพิเศษ	ผอ.กลุ่ม	กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ	กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
๒	๓๔๘	นักวิชาการสหกรณ์	ชำนาญการพิเศษ	ผอ.กลุ่ม	กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า	กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
๓	๔๒๕	นักวิชาการสหกรณ์	ชำนาญการพิเศษ	ผอ.กลุ่ม	กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร ๒ (ด้านยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพืชสวน)	กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
๔	๓๖๒	นักวิชาการสหกรณ์	ชำนาญการพิเศษ	ผอ.กลุ่ม	กลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์	กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์